



## สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ประธานรัฐสภา ให้การรับรองเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำประเทศไทย

วันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายอับเดลิลาห์ เอล ฮุสนี (H.E.Mr. Abdelilah El Housni) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำประเทศไทย โดยนายชวน หลีกภัย ได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ และขอขอบคุณที่ได้มาแสดงความยินดี พร้อมทั้งนำสารแสดงความยินดี จากนายฮาบิบ เอล อัดลี ประธานสภาผู้แทนราษฎรโมร็อกโกมาอบให้ในวันนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณ ที่ได้เปิดโอกาสให้เข้าพบในวันนี้ พร้อมทั้งแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ตลอดระยะเวลา ๖ ปีที่คนได้อยู่ในประเทศไทยมีความประทับใจ ประเทศไทยที่เป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มและตนเชื่อว่าตราบโดที่มีรอยยิ้ม ย่อมเป็นโอกาสแห่งความหวังความสัมพันธ์ ระหว่างโมร็อกโกและไทยเป็นไปอย่างดีในทุกระดับ มีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นในด้านความสัมพันธ์ ทวิภาคีนั้น ทั้งสองประเทศได้มีกลุ่มมิตรภาพ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยียนกันมาโดยตลอด กลุ่มมิตรภาพฯ ถือเป็นทางทูตเชิงรัฐสภา ซึ่งรัฐสภาเป็นหัวใจสำคัญของประชาชน เนื่องจากสมาชิกรัฐสภา เป็นผู้แทนของ ประชาชนที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศ พร้อมกันนี้ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ประธานรัฐสภา ได้รับเกียรติดำรงตำแหน่งประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ซึ่งในปี ๒๐๑๘ โมร็อกโกมีโอกาสดำเนินการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวที่ประเทศสิงคโปร์ ในฐานะแขกจึงหวังว่าการประชุมในครั้งนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพ โมร็อกโกจะได้รับโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วยอีกครั้งในฐานะแขกของประเทศไทย

จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวว่า ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรยินดีช่วย สนับสนุนความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติให้เพิ่มพูนและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ประเทศไทยได้มีสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว และการมีกลุ่มมิตรภาพจะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้สมาชิกรัฐสภาทั้งสอง ประเทศได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพราะความสัมพันธ์ ด้านนิติบัญญัติจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตได้เป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันผลักดันประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ ให้ขับเคลื่อนไปได้เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในขณะนี้ คณะทำงาน AIPA ได้เตรียมงานกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อเตรียมการจัดการประชุมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

ในโอกาสนี้ ขออัญวยพรให้นายอับเดลิลาห์ เอล ฮุสนี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำประเทศไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานทุกประการ มีสุขภาพแข็งแรงและพำนักอยู่ที่ประเทศไทย อย่างมีความสุข พร้อมทั้งฝากความระลึกถึงและคำขอบคุณไปยังนายฮาบิบ เอล มัลกี ประธานสภาผู้แทนราษฎร โมร็อกโกที่ส่งสารแสดงความยินดีมาในครั้งนี้